

# Nam mô bốn sư thích ca Mâu Ni Phật

Tân Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2016

## THƯ NGỎ

**Kính gửi:** - Chư Tôn Hòa Thượng - Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni;  
- Cùng quý đạo hữu, các nhà hảo tâm, nhà từ thiện trong và ngoài nước.

### Kính thưa quý vị:

Đứng trước những khổ lụy của kiếp nhân sinh, bên cạnh chúng ta hàng ngày vẫn còn những đau thương bất hạnh, những con người rơi vào hoàn cảnh éo le, tật nguyên thiếu may mắn.

Thế theo tinh thần từ bi của đạo Phật là cứu khổ, cứu nạn, ban vui cho muôn người và cũng để cứu mang cho những mảnh đời cô cút bị bỏ rơi, để chia sẻ bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Tôi Tỳ kheo Thích Lệ Tâm ( thế danh Nguyễn Văn Phương ) cùng với một số thiện nam tín nữ đồng phát nguyện đứng ra thành lập Trung tâm từ thiện. Trung tâm được sự thống nhất của chính quyền địa phương và được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký quyết định số 3941/QQD-CTUBND ngày 21/11/2005 về việc công nhận Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Thiện Tâm. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự trang trải về kinh phí theo quy định của Nhà nước.

Kính thưa quý vị: Hơn 10 năm hoạt động Trung tâm đã tiếp nhận trên 100 cháu bị bỏ rơi, mồ côi, khuyết tật. Một số cháu vì hoàn cảnh éo le được Trung tâm cứu mang nuôi dưỡng đến khi đủ điều kiện đã trở về hòa nhập cộng đồng.

Hiện tại Trung tâm đang trực tiếp nuôi dưỡng cho 82 cháu, rất nhiều cháu được Trung tâm nuôi dưỡng từ lúc vừa lọt lòng mẹ, bị cha mẹ chối từ bỏ rơi, nhiều cháu bị khuyết tật. Số phận các cháu thật sự rất đáng thương rất cần sự bảo bọc cứu mang của mọi người.

Trung tâm của chúng tôi được thành lập ở một tỉnh nghèo ở một vùng sâu vùng xa, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhiều khó khăn. Chúng tôi đã vận dụng mọi khả năng nhưng nơi ăn ở sinh hoạt của các cháu vẫn chưa đảm bảo. Hơn nữa mong muốn của chúng tôi là làm sao để xây dựng xong được ngôi Tam Bảo để có nơi tu tập cho các cháu và phật tử.

Với chí nguyện thiết tha mong muốn xoa dịu bớt nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh, hướng con người đến với tâm từ bi của Đức Phật.

Vì vậy Trung tâm chúng tôi ngõ lời kêu gọi tới các tổ chức kinh tế, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm bỏ chút ít thời gian về thăm Trung tâm chúng tôi để được tận nơi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh đang được Trung tâm nuôi dưỡng. Và những khó khăn thiếu thốn mà Trung tâm đang muốn khắc phục. Chúng tôi tha thiết mong muốn quý vị hỗ trợ cho Trung tâm về vật chất và tinh thần với tấm lòng vàng của quý vị, công đức lớn lao quý chư Tôn Hòa Thượng-Thượng Tọa-Đại đức, tăng ni, quý đạo hữu Phật tử, các mạnh thường quân, các nhà từ thiện trong và ngoài nước quan tâm ủng hộ giúp Trung tâm Từ Thiện chúng tôi thực hiện việc làm nhân đạo, cứu khổ ban vui này.

Trung tâm Thiện Tâm kính chúc Chư liệt vị được sức khỏe, thành đạt trong công việc, hạnh phúc trong gia đình, an lạc trong đời sống.

Rất mong được đón tiếp toàn thể quý vị.

*Mọi thư từ cúng dường, trợ duyên tịnh tài tịnh vật xin vui lòng liên hệ:*

**Tỳ kheo Thích Lệ Tâm (Thế danh: Nguyễn Văn Phương)**

**Địa chỉ:** Khu phố 1 - TT Tân Minh - huyện Hàm Tân - tỉnh Bình Thuận

**Số điện thoại:** 0903.352.187

**TM. TRUNG TÂM THIỆN TÂM**

**Giám đốc**



**Tỳ kheo: Thích Lệ Tâm**  
**(Thế danh: Nguyễn Văn Phương)**